



ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ)

นายชุมพล เทียงธรรม เกิดเมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๘๔ ปัจจุบันอายุ ๘๑ ปี สำเร็จการศึกษาระดับเทียบเท่าปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย WUERZBURG สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้รับปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการพัฒนากิจการ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (CP ALL บมจ.) ประธานโครงการ Bavarin Thai Academic Cooperation Center (BTACC, Germany)

ผลงานด้านวิชาการ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ และความสนใจในการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้งหลากหลายสาขา อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต เครื่องเงิน เครื่องทองในพระบรมราชูปถัมภ์ ธุรกิจอุตสาหกรรม นำเข้า - ส่งออกสินค้า เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม จนเป็นผู้เชี่ยวชาญของสำนักงานความร่วมมือทางวิชาการของเยอรมัน (GTZ) ประจำประเทศไทยขององค์การสหประชาชาติ UNIDO ในการบรรยายให้กับสมาชิก จำนวน ๑๖ ประเทศ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๐ อีกทั้งเป็นผู้เชี่ยวชาญของ UNCTAD บรรยายให้กับกลุ่มประเทศแอฟริกา เป็นวิทยากรบรรยายด้านการค้าและอุตสาหกรรมของกระทรวงต่าง ๆ เช่น กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงการต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นผู้จัดหาผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจอุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้แก่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ (เดิม) แกนนำธุรกิจไทย และนักธุรกิจอุตสาหกรรมในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เพื่อดำเนินการประชุมปฏิบัติการ จัดการฝึกอบรมบุคลากรด้านธุรกิจอุตสาหกรรมที่ทันสมัย ตลอดจนเป็นผู้ให้คำแนะนำให้กรมส่งเสริมการค้าส่งออกไปจัดงานแสดงสินค้าและหัตถศิลป์ไทยในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ผลงานด้านสังคม สนับสนุนการพัฒนาการศึกษาระหว่างองค์การการศึกษาทั้งภายในและภายนอกประเทศ กับสถาบันการศึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ กระทั่งปัจจุบันได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนการพัฒนาการศึกษา โดยเป็นผู้ติดต่อประสานงานในด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี กับคณะบริหารธุรกิจ ก่อเกิดความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ อาทิ โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และการสนับสนุนและผลักดันให้เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานเอกชน เช่น การประสานงาน ติดต่อบุคลากรบริหารบริษัทชั้นนำของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อเป็นวิทยากรกิตติมศักดิ์

จากความสำเร็จในการประกอบอาชีพ โดยใช้ความรู้ ความสามารถในการประกอบอาชีพ ตลอดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ถือเป็นบุคคลผู้ประสบความสำเร็จดีเยี่ยมในวิชาชีพและมีความโดดเด่นด้านการจัดการ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงเห็นสมควรมอบปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (การจัดการ) เพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป